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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมคิด  แย้มยิ้ม ประธานสภา อบต. สมคิด  แย้มยิ้ม  
2 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  รองประธานสภา อบต. เวียงชัย  แซกพุทรา   
3 นายวสุ แดงสูงเนิน เลขานุการสภา อบต. วสุ แดงสูงเนิน  
4 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  คำดี  
5 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 วราภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
6 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลังด่านจาก  
7 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   
8 นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิเชียร  เชิดสูงเนิน  
9 นายอำพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 อำพล  พรสวัสดิ์  

10 นางพนม สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 พนม สุขมะลัง  
11 นายเสวย อดุลกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เสวย อดุลกลาง  
12 นางกาวิล  สามโคก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 กาวิล  สามโคก  
13 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
14 นายผิน  สาดกำปัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ผิน  สาดกำปัง  
15 นายวิหาร กลิ่นขจร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 วิหาร กลิ่นขจร  
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ผู้ขาดประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - - 
 

ผู้ลาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 15 คน 
ผู้มาประชุม  15 คน 
ผู้ขาดประชุม  - คน  
ผู้ลาประชุม  - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  15 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.    
 
นายวสุ  แดงสูงเนิน  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 - เมื่อสมาชิกสภาอบต.หนองหอยผู้มาประชุมได้เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่จะได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป ขอเรียนเชิญ นายสมคิด แย้มยิ้ม  ตำแหน่ง ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

– ขอเชิญท่านประธานได้เปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ นายก อบต.หนองหอย พิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์  
2 นายสุชาติ บำรุงศิลป์ รองนายก อบต.หนองหอย สุชาติ บำรุงศิลป์  
3 นางนภาพร ล่มกาหลง รองนายก อบต.หนองหอย นภาพร ล่มกาหลง  
4 นางนันทนา กลยนี เลขานุการนายก อบต. นันทนา กลยนี  
5 นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง รองปลัดอบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  
6 นายถนอม  ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกก ถนอม  ศรีจันทร์  
7 นางสาวตรีสุคนธ์  หวังหมู่กลาง ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้อย ตรีสุคนธ์  หวังหมู่กลาง  
8 นายบุญสม  มีกำปัง ผู้ใหญ่บ้านพระงาม บุญสม  มีกำปัง  
9 นายชูชีพ  เลียบสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านใหม่โนนทอง ชูชีพ  เลียบสันเทียะ  

10 นายชูรัตน์  ขุยจันทึก กำหนันตำบลหนองหอย ชูรัตน์  ขุยจันทึก  
11 นายชยพล  พชรวิทยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล  พชรวิทยกุล  
12 นายวันชัย  อินทรเสนา ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนาใต้ วันชัย  อินทรเสนา  
13 นางสาววราภร  ขอพรกลาง นักวิเคราะห์ฯ วราภร  ขอพรกลาง  
14 นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  
15 นายมานพ  เบาขุนทด นายช่างโยธาอาวุโส มานพ  เบาขุนทด  
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นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 – เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 -วันนี้นัดประชุมสภาอบต.หนองหอย เพ่ือร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1– 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
ที่ประชุม 
 -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 -รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ และมี
ข้อความใดท่ีจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสนอได้ เพ่ือจะได้ให้ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
ที่ประชุม 
 -ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 – เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ต่อไปจะได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม                      มีมติ(รับรอง.....14.....เสียง ไม่รับรอง.....-......เสียง งดออกเสียง......1....เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 5.1 ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565  
 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 –2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 7/2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณานั้น ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 46  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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  3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561  - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้
พิจารณา ขอเชิญครับ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มี
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายก่อประโยชน์ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยต่อไป ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงรายละเอียดให้
ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น       
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. ได้ประชุมเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 
– 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่ามีโครงการพัฒนาที่ขอเพ่ิมเติม  
จำนวน  3 โครงการ คณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอย ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ เมื่อวันที่  22 
กุมภาพันธ์ 2565 และประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 
2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ ด้านการยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ลำดับที่ 1 
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที8่ สายศาลตาปู่-บ้านตลุกชั่งโคหมู่ที่7 
 วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน 2.เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทางได้มากยิ่งข้ึน 
 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 5 
 

เป้าหมายงานถางป่าขุดตอตัดต้นไม้พร้อมขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดแน่น   กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6 ,600.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 990.00 ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,600.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
 งบประมาณปี 2565  จำนวน 1,000,000 บาท 
 ตัวชี้วัด ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวก
มากขึ้น 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
 เหตุผลและความจำเป็น: ปัจจุบันถนนสายนี้พื้นต่ำและเป็นหลุมเป็นบ่อในบางช่วงทำให้การสัญจรยากลำบาก
จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้สามารถสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น 

ลำดับที่ 2 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสาย แยกนม.ถ.321-01ไปบ้านหนองกกสระตาล(บ้านครูเมธี)

 วัตถุประสงค์1.เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน2.เพ่ือให้มีความสะดวกในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น 
   เป้าหมายงานถางป่าขุดตอตัดต้นไม้ พร้อมขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดแน่น  กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
450.00 เมตรคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,800 ตร.ม. พร้อมเสริมหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว450.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า270.00 ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า1 ,800.00 ตร.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 
 งบประมาณปี 2565  จำนวน 294,000 บาท 
 ตัวชี้วัด ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวก
มากขึ้น 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
 เหตุผลและความจำเป็น :ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อในบางช่วงทำให้การสัญจรยากลำบากจึง
จำเป็นต้องปรับปรุงพื่อให้สามารถสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น 

ลำดับที่ 3 
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนา  
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 

   เป้าหมายวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร  ยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 62.00 
เมตร พร้อมบ่อพักพร้อมฝา จำนวน ไม่น้อยกว่า 8  จุด พร้อมกลบเกลี่ยแต่งพ้ืนที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบอบต.หนองหอย 
   งบประมาณปี 2565  จำนวน 132,000 บาท 
 ตัวชี้วัด วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กได้ตามมาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ-สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้-ป้องกันอันตรายแก่เด็กและผู้ปกครองตกร่องน้ำ
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
 เหตุผลและความจำเป็น: เนื่องจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและขุดร่องน้ำไว้ เพ่ือป้องกันอันตรายแก่เด็กและผู้ปกครองตกร่องน้ำ และปัญหาน้ำท่วมขังอาจทำให้น้ำเน่า
เสียจุดเกิดลูกน้ำยุงลาย จึงมีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามที่นักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจงเป็นโครงการที่ขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. จึงขอให้ร่วมกัน
พิจารณาว่าจะให้เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
7/2565 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนขอมติที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 สำหรับการเพ่ิมเติมแผนครั้งนี้ ได้ผ่านการประชุมประชาคมตำบลแล้วไม่ขัดข้องประการใด แต่ขอฝากเรื่อง
การรื้อถนนเดิมที่มีถนนเดิมอยู่แล้ว นายกพูดวันนั้นว่าอยากให้มีการยกระดับถนน  ผมดูแล้วไม่มีการยกระดับ  มีแต่
การลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร หากลงหินคลุกก้อนใหญ่ก็จะกระเด็นออกข้างทางหมดถนนก็จะเป็นหลุม ถนน
ตรงไหนที่ต่ำ ขอฝากคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ช่างคุมงาน อยากให้ทุกโครงการมีความม่ันคงถาวร เพราะทุกปีมีแต่
การซ่อมแซม ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 ท่านอนุรักษ์ฯ ขอฝากคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และช่างควบคุมงานให้ดูให้ได้มาตรฐาน มีท่านจะอภิปราย 
เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม 
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2565 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,426,000  บาท 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ....13....เสียง ไม่เห็นชอบ ....-....เสียง งดออกเสียง....2....เสียง 

(งดออกเสียง 1.ประธานสภาฯ 2.รองประธานสภาฯ) 
 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 5.2 ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2565  
 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 –2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณานั้น ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 46  ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561  
- 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอยได้พิจารณา ขอเชิญครับ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
เป็นปัญหาความต้องการที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. ได้
ประชุมเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่ามีโครงการพัฒนาที่ขอเปลี่ยนแปลงจำนวน  2 โครงการ คณะกรรมการพัฒนาอบต.
หนองหอย ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
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นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  จึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 6/ 2565 ดังนี้ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ ด้านการยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที่ 1 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล จากเขตโรงเรียนบ้านหนองหอยถึงบ้านสระตอง ตำบลสายออ อำเภอ

โนนไทย  
เป้าหมาย 
1. เขตโรงเรียนหนองหอยถึงบ้านสระตอง ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย 
2. ระยะทางกว้าง 7 เมตร ยาว 1,950 เมตร ยกระดับ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
งบประมาณปี 2562 –2563   ปีละ4,250,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง นม.ถ. 321-06 จากสายบ้าน

หนองหอย หมู่ที่ 1  ถึง สายบ้านถนนหักหมู่ที่ 2(คุ้มเดิ่นมะขามป้อม) บ้านหนองหอย – ถนนหักหมู่ที่1-2 ตำบล
หนองหอย) 
 เป้าหมาย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ. 321-06 จากสายบ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 1  ถึงสายบ้านถนนหักหมู่ที่2 (คุ้มเดิ่นมะขามป้อม บ้านหนองหอย – ถนนหักหมู่ที่1-2 ตำบลหนอง
หอย   กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,500.00  เมตรหนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ 9,000  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวงชนบท 

งบประมาณปี 2565  จำนวน5,610,000 บาท 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

 เนื่องจากถนนบางช่วงมีการชำชุดเสียหายจากการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ท้องตลาด 
เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาดโดยสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ลำดับที่ 3หน้าที่218) 
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ลำดับที่ 2 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชรหมูที่ 8 – บ้านโนนละหุ่ง ตำบลชีวึก 
เป้าหมายรื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น   กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตรคิดเป็น

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 375.00  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ,500.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด
แน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา เลขท่ี ทถ.นม.01-106 

งบประมาณปี 2565 จำนวน 382,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร  หมู่ที่8 -คุ้มโนนละหุ่ง  บ้านโนนผักชี ตำบลชีวึก 
เป้าหมายถางป่าขุดตอตัดต้นไม้พร้อมขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 908.00 

เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,448.00  ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย6.00 เมตร ยาว 908.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 817.20  ลบ.ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,448.00ตร.ม.พร้อมเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 

งบประมาณปี 2565 จำนวน 835,000 บาท 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

 เนื่องจากถนนบางช่วงมีการชำชุดเสียหายจากการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ท้องตลาด 
เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาดโดยสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ลำดับที่ 35 หน้าที่ 157) 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงเป็นโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต. จึงขอให้ร่วมกัน
พิจารณาว่าจะให้เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เปลี่ยนแปลง     
ครั้งที่ 6/2565 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนขอมติที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 

-ผมจำได้ว่าตอนประชาคมตำบล ผมก็สอบถามแล้วว่าถึงคุ้มโนนละหุ่งหรือไม่ สำหรับโครงการที่เพ่ิมเติม           
สรุปอยากทราบว่าโครงการที่เพ่ิมเติมถึงไหนอย่างไร 
 -โครงการที่ 1 เห็นดีด้วยอยากให้ทำถึงคสล.บ้านป้าพลอยด้วย เหลือประมาณ 1 -2 เมตร อยากให้ช่วย
ดำเนินการ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เริ่มจากหมู่ที่ 7 –ตลุงไม้แดง และลาดยาง-สระน้ำ-สามแยก และเลี้ยวซ้ายไปบ้านโนนละหุ่ง 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 ผมจำได้ว่าท่านอนุรักษ์ฯ เคยถามว่าดำเนินการถึงไหนนายกตอบว่าถึงคุ้มโนนละหุ่ง 
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นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
 ขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่ได้รับทราบข้อมูลจากช่าง แผนฯเพ่ิมเติมเป็นโครงการจากศาลตาปู่ หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 1,000,000 บาท ส่วนแผนฯเปลี่ยนแปลง คือทำต่อจากถนนลาดยางบ้านโคกเพชรหมูที่ 8 –                
คุ้มโนนละหุ่ง ตำบลชีวึก งบประมาณ 835,000 บาท 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 -ศาลตาปู่-หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,000,000 บาท ผมอยากให้ช่างคำนวณให้ดู ผมว่าแพงเกินไปยังมีหมู่บ้าน
ที่ลำบากอยู่อีกมาก เช่น หมู่ที่ 14 ทางไปไร่ไปนา ยังมีหมู่บ้านอ่ืนขออีกมาก ถ้าทำเป็นถนน คสล.ผมเห็นดีด้วย ยิ่งไม่
วางท่อไม่มีการยกระดับทางอีก เช่น หมู่ที่ 4 ถนนพังทุกปี อยากให้ดูเส้นทางน้ำ ทางจราจรด้วย หากเป็นซอยถนนให้มี
ป้ายบอกขนาดน้ำหนักรถที่จะวิ่งผ่านได้ด้วย 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 สมาชิกบอกว่าหินคลุกแพงในราคา 1,000,000 บาท อยากให้ช่างช่วยชี้แจงเรื่องราคา 
นายชยพล  พชรวิทยกุล  (ผู้อำนวยการกองช่าง) 
 ผมขอชี้แจงกรณีสมาชิกได้สอบถามในเรื่องคุณภาพและราคาในเรื่องราคา เช่น หินคลุกคำนวณราคาตาม
กรมบัญชีกลาง 180-200 กว่าบาท/ตารางเมตร มีค่าวัสดุระยะทาง อบต.ใช้ 100 กิโลเมตร ค่าเกรดบดอัด 40 กว่า
บาท ค่าขนส่ง 600-680 บาท/1 กิโลเมตร เอาหินคลุกจากอำเภอโชคชัย อำเภอปากช่องก็ได้ เพราะระยะทาง
เท่ากัน รวมแล้วจะอยู่ในราคามาตรฐาน 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ทางจะแยกเป็น 2 ช่วง  งบประมาณกองช่างคำนวณราคาในปัจจุบัน ผมขอให้ช่างจัดสรรงบประมาณเพียง
เท่านั้นก่อน 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ขอเชิญท่านรองปลัดชี้แจง 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ผมขอเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น จะแบ่งเป็น 2 ช่วง  คือจากศาลตาปู่ หมู่ที่ 8–หมู่ที่ 7 ไม่มีในแผนฯ
จึงขอเพ่ิมเติม ส่วนหมู่ที่ 8 – คุ้มโนนละหุ่ง มีในแผนฯแล้ว แต่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ส่วนสายเดิ่ น
มะขามป้อมเดิมเป็นแคพซีลเปลี่ยนเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามที่ท่านอนุรักษ์ฯ ได้สอบถามว่าทำไมไม่ทำถนนคสล.
เพราะถนนยังไม่แน่นพอ ต้องลงหินคลุกก่อน ส่วนจากหมู่ที่ 8 –คุ้มโนนละหุ่งถนนยังต่ำอยู่ การประมาณการของช่าง
จะมีโปรแกรมคำนวณใช้ของกระทรวงพานิชณ์ กระทรวงการคลัง จึงขอชี้แจงใช้สมาชิกเข้าใจเพียงเท่านี้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามท่ีฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ชี้แจงทุกท่านคงจะพอเข้าใจ มีท่านใดจะอภิปรายต่ออีกหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 -ตามที่ท่านนายกและรองปลัดชี้แจงตรงนี้ท่านจะต้องเข้าใจสมาชิก การพูดเหมือนมีอะไรไม่ชัดเจน เพราะ
ท่านจะมาของบประมาณผ่านสภาฯ เพราะงบประมาณมีน้อย ถนนลาดยางหมู่ที่ 7 – คลอง มีบ้านเรือนประชาชน 
ควรเป็นถนน คสล. เพราะนำรถน้ำไปรดระงับฝุ่นทุกวัน อยากให้เป็นถึงการวางแผน 
 -ตามที่กองช่างได้ชี้แจงมา ผมเข้าใจ 5 – 10 ปี ที่แล้วถนนก็เหมือนเดิม ภาษีอบต.จัดเก็บได้เพ่ิมหรือไม่ 
พนักงานก็เพ่ิมอีก หลักการสนทางกัน ในฐานนะผมทำหน้าที่สภาฯ มีต่างความคิด เป็นห่วงเป็นใยทำอะไรก็ฝากให้คิด
ดีๆ ขอฝากไว้ด้วย 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 มีท่านใดจะอภิปรายต่ออีกหรือไม ่
นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2) 
 หมู่ที่ 2 ขอฝากโครงการไว้ด้วยสายหน้าวัด-คุ้มตลุกซึก ประชาชนลำบากมาก 
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นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 มีท่านใดจะอภิปรายต่ออีกหรือไม ่
ที่ประชุม 
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณ 6,445,000  บาท 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ.....14.....เสียง ไม่เห็นชอบ.......-.....เสียง งดออกเสียง......1....เสียง 
 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 5.3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ยื่นเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 –2570) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณานั้น ให้ที่ประชุมพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46  ผมขอเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แถลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566  - 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้พิจารณา ขอเชิญครับ 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 
2570) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467   ลงวันที่   14 ธันวาคม 2563  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570 ) ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 17  โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการจัดทำ
ประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  - 2570   ซึ่งกระบวนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่ วย
ชี้แจง 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 ให้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 
 (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประชุมให้ความ 
เห็นชอบร่างแผนฯ เมื่อวันที่   22 กุมภาพันธ์ 2565 
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 นายอำเภอพระทองคำ ได้ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นไปตามความในข้อ 18 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

รูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566  - 2570ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          (1) ด้านกายภาพ   
  (2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
  (3) ประชากร 
  (4) สภาพทางสังคม  
  (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  (6) ระบบเศรษฐกิจ  
       (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
      (9) อ่ืน ๆ(ถ้ามีระบุด้วย) 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
      (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      (3) การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
         (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
         (2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
     (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
     (4) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

การจำแนกโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566  - 2570 
 ก่อนจะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบความหมายของ 
คำบางคำก่อน เช่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
 โครงการพัฒนา หมายความว่า  โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
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 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไห้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับ
ประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว  
หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 การจัดทำประมาณราคาในแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการประมาณราคาที่ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการของช่าง หลักของ
ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ก่อนที่จะบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  โครงการที่ได้
นำเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ตำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 รูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่น จะใช้รูปแบบการจำแนกตามแผนงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำแนกเป็นแผนงาน จำนวน 12 แผนงาน ได้แก่  
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10. แผนงานการเกษตร 
 11. แผนพาณิชย์ 
 12. แผนงานงบกลาง 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คำนึงถึงการนำแผนไปสู่การจัดทำงบประมาณ  ซึ่งการจะนำโครงการ
พัฒนาไปไว้ในแผนงานใดนั้น ขึ้นอยู่กับงาน /ลักษณะงานย่อย / กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ซึ่งอาศัยวิธีการเดียวกับการจัดทำ
งบประมาณ หากท่านจัดทำโครงการลงแผนงานถูกต้อง  การจัดทำงบประมาณก็จะถูกต้องตามไปด้วย   
 ปัจจุบันแบบ ผ. ต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเหลือเพียง แบบ ผ. ต่าง ๆ ดังนี้ 
 แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้นำไปไว้เป็นแผ่นแรกของ
แบบต่าง ๆ (ผ.01 – ผ.01/1 –  ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.02/2 และสุดท้าย ผ.03) 
 แบบผ.01/1บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เรียงลำดับต่อจาก 
แบบ ผ.01 
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 แบบ ผ.02  เป็นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำ
โครงการใน แบบ ผ.02  ไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้อง  “แก้ไข” หรือ 
“เปลี่ยนแปลงแผน”  ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 
 แบบ ผ.02/1 เป็นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้ านและแผนพัฒนา
ชุมชนมาดำเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
สามารถดำเนินการได้   
 แบบ ผ.02/2 เป็นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอ
ประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอ่ืน) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอำเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการจาก 
ผ.02/2ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอำเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดย
ใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธาน ฯการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดทำงบประมาณ) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2โดยไม่ต้องแก้ไขแบบที่ใช้ 
 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์  
 แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฎตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จำนวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่
จำเป็น เป็นต้น 
 -ขอให้ที่ประชุมสภาฯทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2570  โดยเริ่มจาก  
ร่างแผนส่วนที่ 1 รายละเอียดดังนี้  

ส่วนที่ 1สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ  
   1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
   2) ลักษณะภูมิประเทศ 
   3) ลักษณะภูมิอากาศ 
   4)  ลักษณะของดิน  
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง  
   1) เขตการปกครอง  
   2) การเลือกตั้ง  
  3) ประชากร 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการ
คาดการณ์ในอนาคต) 
   2) ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
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  4) สภาพทางสังคม   
   1) การศึกษา  
    2) สาธารณสุข 
    3) อาชญากรรม 
    4) ยาเสพติด  
    5) การสังคมสงเคราะห์  
  5) ระบบบริการพ้ืนฐาน  
   1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
    2) การไฟฟ้า  
    3) การประปา 
    4) โทรศัพท์  
   5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
  6) ระบบเศรษฐกิจ  
     1) การเกษตร 
     2) การประมง  
     3) การปศุสัตว์  
     4) การบริการ  
     5) การท่องเที่ยว   
     6) อุตสาหกรรม  
     7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
     8) แรงงาน 
  7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
    1)การนับถือศาสนา  
   2) ประเพณีและงานประจำปี 
   3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
   4) OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  

8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
   1)น้ำ 
   2) ป่าไม้  
   3) ภูเขา  
   4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  9) อื่นๆ 
   1)สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 
    2) โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
    3) กระบวนการบริหารงานบุคคล 
    4) ศูนย์บริการประชาชน 
    5) ศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 ส่วนที่ 1 ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 
 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 15 
 

นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ส่วนที่ 1 ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 เรื่องป่าสงวนแห่งชาติ อยากทราบว่าอยู่จุดไหน จำนวนกี่ไร่ ควรลงจำนวนไร่ไว้ เพ่ือลูกหลานจะได้รับรู้             
ขอฝากไว้ด้วย และหน้าที่ 39 ฝากแก้ไขการเรียงลำดับที่ด้วย 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เมื่อไม่มขีอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
    2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 
    3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1) วิสัยทัศน์  
    2) ยุทธศาสตร์ 
    3) เป้าประสงค์ 
    4) ตัวชี้วัด  
    5) ค่าเป้าหมาย 
    6) กลยุทธ์ 
    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 2 ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ส่วนที่ 2ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เมื่อไม่มขีอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อ 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
ส่วนที่  3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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     แบบ ผ.01 
     แบบ ผ.01/1 
แบบ ผ.02ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
นายธนบดินทร์  เสมสันเทียะ (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)    
 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 – 2.4 
นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 – 2.7 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ส่วนที่ 3ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย  ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันก่อนและเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 
13.00 น. 
ที่ประชุม  
 รับทราบ 

***พักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.56 น. 

เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ....13.00 น...... 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อครับ 
นายชยพล  พชรวิทยกุล  (ผู้อำนวยการกองช่าง) 
  แบบ ผ.02/1 

แบบ ผ.02/2  
แบบ ผ.03 

นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ส่วนที่ 3เพ่ิมเติมที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
นายผิน  สาดกำปัง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 14) 
 โครงการปี 2561-2565 ของหมู่ที่ 14 ไม่มี 
นายวิเชียร เชิดสูงเนิน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 6) 
 ผมดูแผนฯของหมู่ที่ 6 ปี 2566-2570ความจำเป็นของประชาชนลำบากมากบรรจุแผนถนนคันดิน          
หมู่ที่ 6 –ตลุกผักไร  ผมอยากจะขอเปลี่ยนแผนฯ เป็นโครงการหินคลุกจะได้หรือไม่ 
นายวสุ  แดงสูงเนิน (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 หน้า 140 ผมอยากเสนอเปลี่ยนแผนฯจากปี 2567 เป็น 2568 จะได้หรือไม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 หากสมาชิกอยากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ประชาคมหมู่บ้าน 
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นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 -ผู้บริหารหวังดีทุกโครงการแต่อาจไม่ถูกใจสมาชิกหรือชาวบ้านโครงการส่วนใหญ่เป็นปี 2570 อยากย้ายมา
ปี 2568 
 -โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านผมมีจำนวนมาก ได้ฝากผมมาสอบถามเพราะขาดแคลนแพมเพิส 
นายผิน  สาดกำปัง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 14) 
 ผมข้องใจช่างเสนอรถกระเช้าไฟฟ้า ผมไม่เข้าใจอยากให้อธิบาย 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
นางกาวิล  สามโคก (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 12) 
 หมู่ที่ 12 มีความเดือดร้อนเส้นทางการเกษตร ลำบากมากสายป่าชุมชน -มาบค่าย และสายบ้านนางเลื่อน  
นาครูเที่ยง มี 8 - 9 ครัวเรือน ลำบากมากเพราะเด็กต้องเดินทางไปโรงเรียน และฝายน้ำล้นจะแก้ไขอย่างไร 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดเกี่ยวกับถนนลาดยางสายบ้านบุเขว้า 10 ล้านกว่าบาท อยากทราบว่าสาย
เดียวกันหรือไม ่
นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2) 
 โครงการเกินศักยภาพ หมู่ที่ 1 (หน้า 188) กับการเปลี่ยนแปลง 2561-2565 เป็นสายเดียวกันหรือไม่ 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง   (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 โครงการตามที่สมาชิก หมู่ที่ 2 สอบถาม 1,500 เมตร กำลังจะขออนุมัติสภาฯดำเนินการเร็วๆนี้ เหลือ 430 
เมตร ต้องบรรจุอยู่ในแผนฯก่อน เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นสายเดียวกัน 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เมื่อไม่มี เชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -โครงการ หมู่ที่ 4 หากขอเปลี่ยนก็จะไม่แล้วเสร็จ  อยากได้อะไรให้ทำเสนอเข้ามาใหม่ 
 -หมู่ที่ 13 คนป่วยติดเตียง อสม.เป็นคนรับผิดชอบ หากอบต.สามารถจัดงบประมาณไปดูแลได้ผมก็อยากให้
ดำเนินการ  ผมเคยบอกเจ้าหน้าที่ว่าอบต.สามารถทำแพมเพิสเองได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่บอกว่าทำยาก ต้องสะอาด เรื่อง
แพมเพิสเป็นเรื่องใหญ่และหลายบาท หากเราช่วยคนป่วยจะได้บุญมาก 
 -โครงการ หมู่ที่ 2 ต้องจัดทำตามงบประมาณ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพอสัญจรและได้
หายใจสะดวก  
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง   (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ผมขอชี้แจงภาพรวมจริงๆ เริ่มต้นจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งอำเภอเป็นเจ้าภาพหลัก คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทำแผนฯ  คณะกรรมการพัฒนาฯพิจารณา ประชาชคมตำบลพิจารณา เห็นชอบกันหมดแล้ว หากจะมาขอ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ สภามีหน้าที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น  ทุกท่านไม่ต้องวิตกกังวลว่าโครงการจะตกหล่น 
สามารถเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนฯได้ตลอดเวลา เพราะหากมีการแก้ไขจะต้องไปเริ่มกระบวนการจัดทำแผนใหม่ 
สภาฯมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนฯ ข้อบัญญัติฯ และติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารเท่านั้น 
นายเล็ก  ลังด่านจาก (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3) 
 -หมู่บ้านผมได้ทำประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านมาแล้วและนำโครงการหมู่บ้านมาบรรจุในแผนอบต. 
 -โครงการของหมู่ที่ 3 ในข้อบัญญัติปี 2565 ผมอยากให้รีบดำเนินการให้ทันก่อนสงกรานต์ เพราะประชาชน
กลับบ้านจำนวนมาก น้ำจะไม่พอใช้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ส่วนที่ 3 มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อในส่วนที่ 4 
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นางสาววราภร  ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)    
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

  1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  2) การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
  4) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ตามที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ที่ประชุม  
 ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ....12....เสียง ไม่เห็นชอบ .....-.....เสียง งดออกเสียง....3......เสียง 
    (งดออกเสียง 1.ประธานสภาฯ 2.สมาชิก หมู่ที่ 1 3. สมาชิก หมู่ที่ 9) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
นายวันชัยอินทรเสนา (ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนาใต้) 
 -ผมขอขอบคุณประธานสภาฯ ที่เชิญฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

-งานแผนฯของหมู่ 12 ฝ่ายจัดทำขอขอบคุณ 1.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ปี 2566 2.ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกซอยนายหมึก ปี 2566 3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ข้างวัด-ป่าชุมชน ปี 2568 4. ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 12-บ้านตระเคียนงาม ปี 2569  

-ป่าชุมชนเป็นโครงการพระราชดำริป่าสมเด็จพระเทพฯ อยากให้ทำเอกสารให้ถูกต้อง เป็นที่ดินของหมู่ 12 
จำนวน 78 ไร่ 

-ป่าหนองค่ายผมทำหนังสือมาแจ้งรังวัดให้ออกเอกสารสิทธิ์ปี 2563 ไม่ทราบว่าผู้รับผิดชอบดำเนินการถึง
ไหนแล้ว  

-ขอให้กองการศึกษาฯ จัดงบประมาณสนับสนุนป้าย การเชื่อมโยงหมู่บ้านการท่องเที่ยว และศูนย์เทคโนโลยี
ทางการเกษตรบ้านบุเขว้าหมู่ที่ 6  

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)ผมเห็นตั้งงบประมาณไว้ทุกปี แต่ขาดการดำเนินการฝากฝ่ายบริหาร
ให้ดำเนินการเป็นโครงการเบื้องสูง  

-โครงการสปสช.ที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม ท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบ  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ขอบคุณผู้ใหญ่วันชัยอินทรเสนา สมาชิกคงเห็นตามที่กองช่างส่งเอกสารเป็นการสำรวจเขตทาง ขอเชิญช่าง
ชี้แจง 
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นายมานพ เบาขุนทด   (นายช่างโยธาอาวุโส) 
 นายกให้สำรวจถนน ผมแจกให้มีตัวอย่าง และข้อมูลเบื้องต้นที่สำรวจไว้แล้ว ในแผนที่มีแต่ละซอยให้ไป
กำหนดชื่อซอย เช่น ซอยบ้านนายดำถึงบ้านนายแดง ให้ใส่ชื่อถนนก่อนแล้วค่อยใส่จุดเริ่มต้น สมมุติทางเขต 6 เมตร 
อยู่ผิวทาง 4 เมตร เช่น ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร/4 เมตร ใช้เส้นทางเดียวกันมีหลายผิวทาง หลายอย่าง ให้ทำทีละช่อง 
มีท่อเดิม รางระบายน้ำหรือไม่ กระดาษ 1 แผ่น/1 สายทาง หากไม่พอให้ถ่ายเอกสารเพ่ิมได้ หากข้อมูลทำไม่ได้จริงๆ 
กองช่างจะช่วยลงสำรวจเพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนของนายก แผนที่แจกไป 2 ชุด ชุดหนึ่งเก็บไว้ที่หมู่บ้านอีกชุดนึงให้
ส่งกลับมาที่อบต. หากมีความสงสัยให้ติดต่อผมโดยตรง ผมจะส่งไปขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จะมีโอกาสได้
งบประมาณมากกว่า  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 สมาชิกทุกท่านเข้าใจหรือไม่ ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน มีตัวอย่างหรือไม่  
นายมานพ เบาขุนทด   (นายช่างโยธาอาวุโส) 
 ผมมีตัวอย่างของหมู่ 4 (หมู่ 5 ค่อนข้างครบถ้วน) หากในแผนที่เส้นทางตกหล่นให้ใส่มาเพ่ิม โดยให้ทุก
หมู่บ้านจัดประชุมประชาคมกำหนดชื่อซอย ชื่อถนน  
นายชยพล พชรวิทยกุล   (ผู้อำนวยการกองช่าง) 
 เป็นเรื่องที่ดี ผมเคยดำเนินการแล้วครั้งหนึ่ง แต่เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ก็เริ่มหายไป นายกคนก่อนก็ให้ไปเก็บข้อมูล 
นายประสิทธิ์เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 -ไมล์ห้องประชุมมีน้อยเกินไป อยากให้อบต.ดำเนินการจัดซื้อ  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

แผนมีการตั้งงบประมาณไว้ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม ่
นายวสุ แดงสูงเนิน  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -บ้านผมมีผู้ป่วยติดเตียง 2 คน ได้แก่นายหวานกับนางแพง  

-ถนนตำบลมะค่าอำเภอโนนไทย ได้งบประมาณสนับสนุนจากอบจ.จำนวนมาก แต่ตำบลของเราได้น้อย 
เพราะสส.ในพ้ืนที่เขตโนนไทย เราก็มีการผลักดันอยากให้เข้าไปพบปะพูดคุย  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญนายกชี้แจง 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -จริงๆตำบลหนองหอยเป็นตำบลที่มีชื่อเสียง เพราะเราเคยช่วยเหลือท่านมาก่อน ช่วงนี้ก็มีต้นทุนในการ
ช่วยเหลือค่อยเป็นค่อยไป  
 -เรื่องผู้ป่วยติดเตียง ส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นงานอสม.อบต.ทำส่วนใดได้ก็จะทำ  
 -เรื่องไมล์ไม่ครบ ก็จะจัดหาให้ครบ หากไม่ครบจะนำไมค์ลอยมาเสริม  
 -ผมมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับฟังประชาชน แผนห้าปีต้องใส่ไว้ทุกปี หากใส่ไว้ปีเดียว ก็ไม่มีงบประมาณดำเนินการ
แต่งบประมาณมีมาหลายทาง บางครั้งมีงบประมาณหลงมาของอบต.อ่ืนอาจเสนอให้เราได้ หากมีงบประมาณส่วนใด
จะเสนอโครงการไปขอ  
 -ถนนสี่แยกทำนบพัฒนา ผมก็ขอไฟแดงไว้ ท่านก็รับไว้พิจารณา  
 -ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกท่ีมาประชุมร่วมกันวันนี้ ผิดถูกก็ขออภัยไว้ด้วย  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 มีสมาชิกหลายท่านถามว่า สภาจะมีการประชุมประจำเดือนเมื่อไร  
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จะประชุมศุกร์ที่ 4 ของเดือน แต่ของสมาชิกก็ต้องให้สมาชิกเสนอ  
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นายประสิทธิ์เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 เสนอให้ประชุมหลังจากอำเภอประชุม หลังการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เอาไว้ประชุมกันอีกครั้ง สภาฯมีกลุ่ม Line ของตนเองแล้ว ขอฝากว่าเมื่อนายกไปแจกถุงยังชีพ ถ่ายรูปไม่มี
สมาชิก หากจะไปมอบให้แจ้งสมาชิกด้วย เพราะชาวบ้าน สมาชิกอบต. กับผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านไม่กินเส้นกัน           
ครั้งต่อไปออกไปให้แจ้งสมาชิกด้วย ผมขอฝากไว้  
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ผมไม่ได้แจ้งสมาชิก เพราะผมใช้งบประมาณส่วนตัว ไม่ใช่งบประมาณของอบต. 
นายประสิทธิ์เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 แม้จะเป็นงบประมาณส่วนตัว แต่ขอเสนอว่าให้แจ้งสมาชิกทราบด้วย  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ก็ขอฝากบริหารฝ่ายบริหารไว้ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
นายวันชัยอินทรเสนา (ผู้ใหญ่บ้านทำนบพัฒนาใต้) 
 ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาฯ เชิญผู้นำชุมชนมาประชุม สามารถสอบถามได้หรือไม่ กรณีศูนย์ ci บ้านบุเขว้า
ต้องมีรปภ.อำนวยความสะดวกด้วย  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ขอเชิญท่านนายกชี้แจง 
นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 เมื่อติดเชื้อโควิด-19ใหม่ๆต้องมีรปภ. เพราะหากไม่ควบคุมจะหนีออกจากศูนย์ ci แต่ปัจจุบันคนติดเยอะ          
คนติดไม่ดื้อทุกคนอยากหายไวๆ ผมขอเชิญรองปลัดชี้แจง 
นายชณิณวรรธน์  ยอดทองหลาง(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -เมื่อก่อนมีหนังสือจากสาธารณสุขอำเภอแจ้งมาว่า ศูนย์ ci ที่อำเภอพระทองคำเต็มโรงพยาบาลพระทองคำ
เต็มให้อบต.เปิดศูนย์รอเมื่ออบต.ดำเนนการแล้วเสร็จ covidห่างหายปัจจุบันปิดศูนย์ไปแล้ว แต่หากผู้ป่วยเดินทางมา 
ก็สามารถเข้าพักได้ ผมเคยเรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรพ.สต. ตอนนั้นอบต.จ่ายเป็นค่าอาหาร ใครอยู่บ้านจะ
ช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ  
 -ค่าไฟฟ้าของศูนย์ ci บ้านบุเขว้า หม้อเป็นของหมู่บ้านหากมีส่วนต่างที่หมู่บ้านเคยจ่าย อบต.จะรับผิดชอบ
จ่ายให้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 ช่วงนี้ covid-19ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด ศูนย์ ci สามารถเข้าพักได้ ไม่ได้เปิดเป็นทางการท่านใดจะสอบถาม
อีกหรือไม่เมื่อไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  หลายท่านแสดงความคิดเห็นดีๆ เกี่ยวกับตำบลเรา
หากผิดพลาดไปการทำงาน การทำหน้าที่ก็ขออภัยด้วย ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 15.54  น. 

        (ลงชื่อ)     วสุ  แดงสูงเนิน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายวสุ  แดงสูงเนิน) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เห็นว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 1 มีนาคม 2565 
 
   (ลงชื่อ)       เล็ก  ลังด่านจาก ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 
 
   (ลงชื่อ)       สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสิน  วนสันเทียะ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 
 
   (ลงชื่อ)  ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี 2565  ครั้งที่  1 วันที่   28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565                       
เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2565 
 

(ลงชื่อ)      สมคิด  แย้มยิ้ม  ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสมคิด  แย้มยิ้ม) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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